

ตัวอย่างพฤติกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรม

ที่	(ร่าง) มาตรฐานทางจริยธรรม / คำอธิบาย และตัวอย่างพฤติกรรม
๑	<p>ยึดมั่นในสถาบันหลักของ ประเทศ อันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข</p> <p>คำอธิบาย : ยึดมั่นในสถาบันหลักของ ประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>ตัวอย่างพฤติกรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และไม่ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระรัชทายาทไม่ว่าทางกายหรือทางวาจา</u> - <u>ไม่แสดงการต่อต้านหรือกระทำการอันกระทบต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข</u>
๒	<p>ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีและรับผิดชอบต่อหน้าที่</p> <p>คำอธิบาย :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและตามทำนองคลองธรรม และจิตสำนึกที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง มีมโนสุจริต (ความสุจริตในใจ)</u> - <u>พึงมีสำนึกรับผิดชอบต่อความเป็นข้าราชการ หน้าที่ราชการและการให้บริการ (Service Mind)</u> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>ตัวอย่างพฤติกรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> <p>■ ซื่อสัตย์ สุจริต</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>ตัดสินใจกระทำหรือไม่กระทำใด ๆ ในหน้าที่ด้วยความซื่อตรง สุจริต จริ่งใจ สอดคล้องกับเจตนาของกฎหมาย</u> - <u>ไม่คดโกง ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบเพื่อตนเองหรือมีพฤติกรรมที่รู้เห็นหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนแสวงหาประโยชน์โดย มิชอบ</u> <p>■ จิตสำนึกที่ดีและรับผิดชอบต่อหน้าที่</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>เสียสละและทุ่มเทในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ด้วยความขยันหมั่นเพียร อุตสาหะ เอาใจใส่ เพื่อประโยชน์ของทางราชการและประชาชน</u> - <u>มีความละเอียด รอบคอบ ระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่เมื่อเกิดความผิดพลาดใดๆ ต้องรีบแก้ไข</u> - <u>ใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่ตามหลักวิชาหรืออย่างตรงไปตรงมา ตามข้อมูลและพยานหลักฐานที่ปรากฏตามความเหมาะสมของแต่ละกรณี โดยปราศจากอคติส่วนตน</u> - <u>ให้ความเคารพและปฏิบัติตามคำสั่งที่ผู้บังคับบัญชาสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย (ต่อผู้บังคับบัญชา)</u> <p>■ โปร่งใส</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>มีขั้นตอนและแผนการปฏิบัติงานที่เปิดเผย อธิบายในสิ่งที่ตนปฏิบัติได้ จัดหาและให้ข้อมูลที่เที่ยงตรง เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ</u> - <u>ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก</u> <p>■ พร้อมรับผิดชอบ/รับการตรวจสอบ</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>พร้อมรับผิดชอบต่อผลการกระทำของตน และพร้อมแก้ไขมิให้เกิดความผิดพลาดซ้ำ</u> - <u>มีแผนเตรียมการรองรับความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เพื่อรักษาประโยชน์ของทางราชการ</u>

ที่	(ร่าง) มาตรฐานทางจริยธรรม / คำอธิบาย และตัวอย่างพฤติกรรม
๓	<p>ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม</p> <p>คำอธิบาย พึ่งกล้าตัดสินใจ ยึดมั่นในความถูกต้องและกล้าคัดค้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง</p> <hr/> <p>ตัวอย่างพฤติกรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ การปฏิบัติตามกฎหมาย <ul style="list-style-type: none"> - ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ขอด้วยกฎหมาย - ไม่ใช่หรือยอมให้มีการใช้อำนาจทางกฎหมายเกินกว่าที่กำหนดไว้ - ไม่หลีกเลี่ยงกฎหมาย - <u>ทำความเข้าใจต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของตนโดยตรงให้ถี่ถ้วน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัย หรือมีผู้ทักท้วงในการกระทำใดว่าอาจขัดกับกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้ ให้ขอรับคำปรึกษา โดยไม่ปฏิบัติไปตามความเข้าใจของตนเอง โดยไม่มีคำแนะนำ</u> - <u>ไม่ใช่ระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานในการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมในทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีหรือละเมิดกฎหมาย</u> ▪ ความกล้าหาญทางจริยธรรม <ul style="list-style-type: none"> - <u>ร่วมสอดส่องดูแล ให้คำแนะนำแก่ข้าราชการที่อาจกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้</u> - <u>กล้าแจ้งเหตุหรือร้องเรียนเมื่อพบเห็นการกระทำผิด แม้ผู้กระทำผิดจะเป็นญาติ เพื่อนร่วมงาน หรือผู้บังคับบัญชา</u> - <u>เปิดเผยการหลอกลวง การคอร์รัปชัน การกระทำผิดในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</u> - <u>หลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ หรือกิจกรรมที่ไม่ขอด้วยกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน</u> - <u>ในการปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบหากเห็นว่าคำสั่งการ คำสั่งทางวาจา หรือเรื่องที่เสนอผ่านตน หรือการเสนอเรื่องในที่ประชุม เป็นเรื่องอันก่อให้เกิดความเสียหาย ไม่เป็นการรักษาประโยชน์ของทางราชการ ข้าราชการต้องยืนหยัดโดยไม่ประนีประนอมกับข้อสั่งการหรือข้อเสนอในเรื่องนั้น รวมทั้งบันทึกความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรในรายงานการประชุมหรือบันทึกความเห็นในเรื่องนั้นแล้วแต่กรณีเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง</u>
๔	<p>ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและมีจิตสาธารณะ</p> <p>คำอธิบาย : พึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง</p> <hr/> <p>ตัวอย่างพฤติกรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ การแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่ <ul style="list-style-type: none"> - <u>ไม่เอื้อประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติ พี่น้อง พรรคพวก เพื่อนฝูงหรือผู้มีบุญคุณและต้องปฏิบัติด้วยความเที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด</u> - <u>เปิดเผยการกระทำที่ตนอาจมีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจทำให้เกิดการขัดแย้งระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม</u> ▪ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด <ul style="list-style-type: none"> - <u>ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับหรือยอมให้ผู้อื่นเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแทนตนหรือญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังดำรงตำแหน่งไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา</u>

ที่	(ร่าง) มาตรฐานทางจริยธรรม / คำอธิบาย และตัวอย่างพฤติกรรม
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ การเรียกรับหรือรับบริจาค <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการเรื่องการให้ หรือรับเงินบริจาค เงินสนับสนุน อย่างถูกต้องตามระเบียบและกฎหมาย โดยต้องมั่นใจว่าเงินบริจาคหรือเงินสนับสนุนดังกล่าวไม่ได้มีเจตนาที่จะใช้เพื่อการติดสินบน ▪ การกระทำที่เป็นการขัดกันของผลประโยชน์ <ul style="list-style-type: none"> - ในการจัดซื้อจัดจ้างต้องดำเนินการอย่างเปิดเผยและเที่ยงธรรม - ไม่กระทำการใด หรือดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่ - <u>ไม่ใช่ข้อมูลลับหรือข้อมูลที่ได้มาจากการดำเนินงานไปเพื่อการอื่นอันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น</u> - <u>ไม่ใช่เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการและสิ่งอำนวยความสะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย</u> ▪ มีจิตสาธารณะ <ul style="list-style-type: none"> - มีความเอาใจใส่ เป็นอิสระ และให้ความร่วมมือในการปกป้องผลประโยชน์ของส่วนรวม ของกลุ่มหรือของสาธารณะ - <u>เคารพในสิทธิของการใช้ประโยชน์ของส่วนรวมและไม่ปิดกั้นให้บุคคลอื่นได้ใช้ประโยชน์</u> - <u>ตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม หลักมนุษยธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและต่อต้านการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ</u>
๕	<p>มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน</p> <p>คำอธิบาย :</p> <p>พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ของงาน</p> <hr/> <p>ตัวอย่างพฤติกรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงาน ▪ ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ่มค่า ▪ พัฒนาปรับปรุงงาน และสร้างสรรค์สิ่งใหม่
๖	<p>ไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม</p> <p>คำอธิบาย :</p> <p>พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการ และอำนวยความสะดวกต่อทุกคนด้วยความรวดเร็ว ปราศจากอคติ และเที่ยงธรรม</p> <hr/> <p>ตัวอย่างพฤติกรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ การบริการประชาชน <ul style="list-style-type: none"> - ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติ และ<u>ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรม</u> - <u>ชี้แจงแสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วน รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อกรกระทำอันอาจเป็นการกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น</u> ▪ เป็นกลางทางการเมือง <ul style="list-style-type: none"> - รักษาความเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการพลเรือน - <u>หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจส่งผลร้ายต่อความเชื่อถือของสาธารณะต่อราชการและของหน่วยงานในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลาง</u>

ที่	(ร่าง) มาตรฐานทางจริยธรรม / คำอธิบาย และตัวอย่างพฤติกรรม
๗	<p>ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี และรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ</p> <p>คำอธิบาย : พึงเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ การดำรงชีวิตและในการดำเนินชีวิต</p> <hr/> <p>ตัวอย่างพฤติกรรม</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ยึดมั่นในศีลธรรม ศาสนา และประเพณีที่ดีงาม ■ ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพ ■ วางตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ <ul style="list-style-type: none"> - สำรวมกิริยา วาจาและการแต่งกายที่สุภาพเรียบร้อย - ดำรงตนอย่างสมณะ เรียบง่าย เหมาะสมกับฐานะและตำแหน่งหน้าที่ และยึดหลักการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง - ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นรักษาวัฒนธรรมและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ■ ไม่กระทำการให้เสื่อมเสีย <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียเกียรติ และศักดิ์ศรีของข้าราชการ อาทิ <ul style="list-style-type: none"> * การประกอบอาชีพไม่เหมาะสม * การคบหากับบุคคลที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย * มีการกระทำที่เป็นการละเมิดศีลธรรม ศาสนาและประเพณีให้ปรากฏแก่ประชาชนในเรื่อง การล่องละเมิดทางเพศ การเป็นชู้/มีชู้ การใช้ความรุนแรง การใช้วาจาให้ร้าย กล่าวเท็จ การลักขโมย การเล่นอบายมุข การใช้สิ่งผิดกฎหมาย การเลียงภาชีอากร การเป็นลูกหนี้กับคู่สัญญา ฯลฯ